

Số: /TB-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Lục Ngạn

Ngày 12/6/2024, đồng chí Lê Ánh Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức buổi kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Lục Ngạn. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Ban Dân tộc, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực Huyện ủy Lục Ngạn, các Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện một số phòng, ban chuyên môn thuộc huyện. Sau khi kiểm tra thực tế một số công trình, mô hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Lục Ngạn, nghe báo cáo của UBND huyện, ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Ghi nhận sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành huyện Lục Ngạn trong bối cảnh có nhiều khó khăn do khối lượng công việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm lớn, yêu cầu cao về tiến độ thời gian, chất lượng, hiệu quả; tình trạng giảm sản lượng của cây vải thiều dẫn đến giảm thu nhập của người dân, kìm hãm tăng trưởng, song, huyện đã bám sát, triển khai quyết liệt các chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt là nhiệm vụ trọng tâm về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và phát triển đô thị giai đoạn 2022-2025 theo tinh thần Nghị quyết số 233-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Tỉnh ủy. Về cơ bản, các lĩnh vực văn hóa, xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân nhiều mặt được nâng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, còn những tồn tại, hạn chế mà cấp ủy, chính quyền huyện Lục Ngạn cần lưu ý khắc phục, cụ thể: (1) Tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án chưa đảm bảo theo kế hoạch; (2) Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, thu ngân sách huyện còn thấp; (3) Tình trạng vi phạm pháp luật đất đai, rừng, quản lý tài nguyên khoáng sản còn xảy ra, chưa được quản lý chặt chẽ.

Để thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch 2024, đề nghị cấp ủy, các cấp chính quyền huyện Lục Ngạn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Khẩn trương khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế đã nêu và tập trung cao cho công tác triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng

cuối năm; rà soát các chỉ tiêu đạt thấp để xây dựng giải pháp cụ thể phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch đã đề ra; chú trọng nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và phát triển đô thị giai đoạn 2022-2025 theo tinh thần Nghị quyết số 233-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Tỉnh ủy.

2. Tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm trong tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức. Củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền các cấp; quan tâm tình hình đời sống Nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của người dân, doanh nghiệp ngay từ cơ sở, tránh tạo “điểm nóng”. Qua đó, ổn định tình hình Nhân dân, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và bộ máy tổ chức để chuẩn bị cho việc chia tách huyện khi đề án sắp xếp đơn vị hành chính được phê duyệt.

3. Tập trung cao nhất đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, thi công hạ tầng các dự án trọng điểm khu dân cư, đô thị để đạt kế hoạch đấu giá đất, thu tiền sử dụng đất, thu ngân sách tại địa bàn. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo tiến độ. Giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

4. Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu làm rõ nguyên nhân việc giảm sản lượng vụ vải thiều năm 2024; kịp thời có những định hướng, hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc đảm bảo ổn định sản lượng cây vải thiều, giữ vững niềm tin của người dân vào cây vải.

Kiên trì định hướng phát triển bền vững ngành nông nghiệp của huyện, trong đó tập trung: (i) Nghiên cứu đa dạng hóa các loại cây ăn quả phù hợp với thổ nhưỡng của huyện; xây dựng mô hình kinh tế tập thể, kinh tế hộ, tiến tới mô hình kinh tế thôn, xã; (ii) Quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ chính sách cho người dân phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

5. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, môi trường; công tác bảo vệ và phát triển rừng; tập trung chỉ đạo giải quyết tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp. Chủ động phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh trong việc tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến việc chồng chéo giữa các quy hoạch các điểm mỏ (*chưa có quy hoạch chung xã, hoặc quy hoạch chung xã không phù hợp với quy hoạch tỉnh*) và giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công.

6. Về kiến nghị của huyện:

(1) Đối với các kiến nghị tỉnh đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp một số công trình trên địa bàn huyện:

(i) Trên địa bàn huyện Lục Ngạn có 12 hồ đập chứa trung thủy nông, cơ bản các hồ chứa đã được cải tạo, nâng cấp đáp ứng chứa nước và phục vụ tưới trên địa bàn. Tuy nhiên còn một số hồ đập chưa được cứng hóa mặt đập (đập Đá Mài - Hồng Giang; đập Lòng Thuyền - Tân Mộc, đập Dộc Bấu - Biên Sơn, đập Đồng Cốc). Đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan

tâm hỗ trợ cứng hóa mặt đập với tổng chiều dài 1.800 m x 5m để đảm bảo an toàn hồ đập và phục vụ giao thông đi lại trên mặt đập. Trong đó, đặc biệt là đập Đá Mài, xã Giáp Sơn có chiều dài mặt đập 1.100 m); và công trình thân đập hồ Khuôn Thần, xã Kiên Lao đã được xây dựng từ năm 1960-1963, hiện thân đập đã bị phong hóa, xuống cấp, mặt đập chưa được cứng hóa. Đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm đầu tư nâng cấp thân đập và cứng hóa mặt đập.

(ii) Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, ghi vốn trung hạn giai đoạn 2026-2030 đối với dự án xây dựng hồ đập Làng Chả, xã Phong Vân để phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất cho các xã vùng cao huyện Lục Ngạn.

(iii) Đề nghị tỉnh sớm triển khai đầu tư xây dựng 02 dự án: đường tỉnh 290B từ huyện Lục Nam đi Hồng Giang - Lục Ngạn (tuyến song song với QL.31; cầu, đường dẫn nối cảng Mỹ An - QL31 - QL1 và tuyến nhánh Suối Nứa - Khuôn Thần (hiện nay, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành).

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với các công trình thuộc lĩnh vực thủy lợi), Sở Giao thông vận tải (đối với các công trình thuộc lĩnh vực giao thông) chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lục Ngạn đánh giá sự cần thiết đầu tư các công trình, dự án nêu trên; rà soát, đề xuất xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 973/SKHĐT-THQH ngày 29/3/2024, trong đó đánh giá sự cần thiết, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách kế hoạch tài chính 5 năm 2026-2030 và đề xuất của các Sở, ngành, địa phương; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu bố trí nguồn vốn cho các công trình, dự án trên trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 theo quy định.

(2) Đối với kiến nghị: đề nghị tỉnh quan tâm đẩy nhanh tiến độ các đề tài khoa học: (i) Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn bảo tồn và phát triển bền vững nguồn sinh thủy rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Cẩm Sơn, tỉnh Bắc Giang; (ii) Nghiên cứu đánh giá đất đai làm cơ sở khoa học để quy hoạch, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng vùng cây ăn quả trọng điểm trên địa bàn huyện Lục Ngạn; (iii) Nghiên cứu tiềm năng trữ lượng các-bon của cây ăn quả tỉnh Bắc Giang.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo xin ý kiến chủ trương Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh tại phiên họp 6 tháng đầu năm 2024 đối với 03 đề tài trên đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện từ tháng 01/2025.

(3) Đối với kiến nghị: Huyện tập trung mọi nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng của đô thị để thực hiện Nghị quyết 233-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Tỉnh ủy, nên không có nguồn lực hỗ trợ các xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Ngày 30/5/2024, UBND huyện đã có văn bản gửi Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị hỗ trợ, bổ sung vốn xây dựng nông thôn mới. Đề nghị Sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm tham mưu UBND tỉnh xem xét hỗ trợ huyện Lục Ngạn bổ sung nguồn ngân sách thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu tham mưu bổ sung nguồn ngân sách thực hiện chương trình nông thôn mới cho huyện Lục Ngạn.

(4) Đối với kiến nghị: đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm chỉ đạo việc bàn giao công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Phượng Sơn và Quý Sơn, huyện Lục Ngạn để đưa vào vận hành, khai thác, sử dụng phục vụ người dân, đồng thời đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn nước sạch tập trung theo tiêu chí đô thị loại IV đối với khu vực quy hoạch, dự kiến thành lập thị xã Chũ.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (chủ đầu tư) khẩn trương hoàn thành các công việc liên quan để đủ điều kiện bàn giao công trình cho nhà đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt tham gia góp vốn¹ vận hành, khai thác, đưa vào sử dụng; **thời gian hoàn thành trước 20/7/2024.**

(5) Đối với kiến nghị: Hiện trạng cơ sở vật chất trường lớp học của bậc mầm non, tiểu học, THCS toàn huyện đã cơ bản đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tỷ lệ kiên cố hóa đạt khoảng 90%. Tuy nhiên, do phần lớn CSVC trường, lớp học của huyện được đầu tư đã lâu, từ các nguồn hỗ trợ của các chương trình, chính sách ở các giai đoạn trước, với các tiêu chí, tiêu chuẩn cũ, hoặc được đầu tư hoàn thiện nhỏ lẻ qua nhiều năm, nên đến nay hầu hết cơ sở vật chất của các trường đã cũ, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với tiêu chí, tiêu chuẩn mới và yêu cầu thực tế của công tác giáo dục đào tạo hiện nay. Đặc biệt là việc hoàn thiện, củng cố tiêu chí chuẩn quốc gia mức độ 1 (hiện có 91/93 trường đạt chuẩn) và phần đầu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (hiện mới có 9/91 trường đạt chuẩn; số trường còn lại để đạt chuẩn mức 2 chủ yếu là thiếu về tiêu chí cơ sở vật chất, diện tích...), cần có nguồn lực đầu tư rất lớn (trong thời gian tới cần bổ sung trên 600 phòng học văn hóa, trên 300 phòng học bộ môn, 300 phòng hỗ trợ học tập, trên 300 phòng phụ trợ và phòng phục vụ sinh hoạt; cần mở rộng tổng diện tích đất cho các trường trên 150.000 m²; tổng nhu cầu kinh phí khoảng 2.800 tỷ đồng). Đây là thực tế rất khó khăn đối với địa phương, ngân sách huyện không thể tự đảm bảo được. Vì vậy, đề nghị tỉnh quan tâm xem xét dành nguồn lực kinh phí của tỉnh để đầu tư hỗ trợ cho huyện Lục Ngạn thực hiện đạt mục tiêu chuẩn hóa mức độ 2, kiên cố hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất trường lớp học theo các yêu cầu, các tiêu chí mới trong giai đoạn tiếp theo.

Trước mắt, từ nay đến năm 2026, đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí để huyện Lục Ngạn tập trung đầu tư cho 06 trường học phần đầu đạt chuẩn mức độ 2 (gồm: MN Hồng Giang; MN Chũ số 1; TH Kiên Thành, TH Biển Động; THCS Phì Điền, THCS thị trấn Chũ) với tổng nhu cầu kinh phí khoảng 40 tỷ đồng để mở rộng diện tích 3.000m² (MN Hồng Giang 2.000m²; MN Chũ số 1 là

¹ Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư tham gia góp vốn và nhận quản lý, khai thác công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Phượng Sơn và Quý Sơn, huyện Lục Ngạn.

1.000m²; tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng); xây dựng mới 36 phòng, 03 nhà đa năng và hoàn thiện một số hạng mục với tổng kinh phí trên 34 tỷ đồng).

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 24/5/2024 về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bố trí giáo viên đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm GDNN-GDTX công lập giai đoạn 2024-2030; UBND huyện Lục Ngạn căn cứ thực hiện.

(6) Đối với kiến nghị về giao biên chế giáo viên hằng năm: Hiện nay, việc giao chỉ tiêu biên chế và tinh giản biên chế đối với giáo viên hằng năm được ngành chuyên môn của tỉnh tính toán, giảm trừ số lượng theo tỷ lệ phần trăm cố định trong cả giai đoạn 2021-2026 là 10%/năm, tương đương 91 người/năm. Tuy nhiên, thực tế quy mô học sinh trên địa bàn hằng năm vẫn tăng, trong khi cơ sở vật chất, số phòng học, diện tích các trường (do được đầu tư xây dựng từ lâu, diện tích không đảm bảo theo tiêu chuẩn hiện tại về số học sinh/lớp...); mặt khác, địa bàn huyện rộng, có nhiều điểm trường lẻ, khoảng cách giữa điểm lẻ và khu trung tâm rất xa, không thể tổ chức dồn ghép theo kế hoạch). Vì vậy, việc tinh giản biên chế như trên gây khó khăn rất lớn cho ngành Giáo dục huyện trong việc tổ chức dạy học, nhất là ở các điểm trường lẻ. Mặt khác, số lượng giáo viên nghỉ hưu, thôi việc hằng năm thấp, chưa đủ điều kiện để thực hiện tinh giản biên chế theo chỉ tiêu số lượng tinh giao. Việc này gây khó khăn cho việc chi trả chế độ tiền lương cho giáo viên (cụ thể năm 2023, biên chế tinh giao còn thiếu so với thực tế: giáo viên tiểu học thiếu 24, giáo viên mầm non thiếu 4, dẫn đến việc chậm chi trả lương trong những tháng cuối năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024; do đó huyện phải đề nghị tỉnh, và được tỉnh giao bổ sung biên chế để kịp thời giải quyết chế độ tiền lương đảm bảo quyền lợi cho các trường hợp nêu trên).

Vì vậy, đề nghị tỉnh quan tâm: Điều chỉnh chỉ tiêu giao tinh giản biên chế cho phù hợp với số lượng viên chức nghỉ hưu và thôi việc thực tế hằng năm (không cứng nhắc giảm theo quy định tỷ lệ 10%) để đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu giáo viên cục bộ và tổng biên chế hiện có nhiều hơn biên chế được giao, dẫn đến không thực hiện đảm bảo chế độ, chính sách tiền lương cho đội ngũ giáo viên.

UBND huyện Lục Ngạn tích cực giảm các điểm trường lẻ; làm việc cụ thể với Sở Nội vụ để thống nhất chỉ tiêu tinh giản biên chế phù hợp cho từng năm và vẫn phải đảm bảo số lượng tinh giản biên chế cả giai đoạn. Nếu có nhu cầu về biên chế, UBND huyện báo cáo Sở Nội vụ để tham mưu giao biên chế hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ.

(7) Đối với kiến nghị: khu vực quy hoạch Trung tâm hành chính huyện Lục Ngạn mới và trụ sở các cơ quan ngành dọc của Trung ương, của tỉnh đặt tại Phì Điền: Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sớm cập nhật, trình thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đảm bảo sẵn sàng cho công tác triển khai đầu tư các dự án khi Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lục Ngạn rà soát phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai gửi Sở Kế hoạch và Đầu

tư để tổng hợp trình điều chỉnh quy hoạch tỉnh. Trên cơ sở quy hoạch tỉnh được điều chỉnh, cập nhật điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

(8) Đối với kiến nghị: đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm xem xét thông qua các quy hoạch phân khu đô thị Chũ.

Giao Văn phòng UBND tỉnh báo cáo khẩn trương thẩm tra hồ sơ của UBND huyện và báo cáo thẩm định của Sở Xây dựng (*Báo cáo 220/BC-SXD, 221/BC-SXD ngày 11/6/2024*) để trình thông qua theo quy định.

(9) Đối với kiến nghị: đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo làm việc với Quân đoàn 12 để đặt vấn đề mượn địa điểm thuộc Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325) làm trụ sở làm việc lâm thời của cấp ủy, chính quyền huyện Lục Ngạn mới.

Nhất trí với đề xuất của UBND huyện Lục Ngạn.

(10) Đối với kiến nghị: đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí đảm bảo kịp thời nguồn vốn của tỉnh hỗ trợ cho huyện để đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư thực hiện các nhiệm vụ, dự án đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại IV của đô thị Chũ và các phường của thị xã Chũ, cụ thể:

- Đối với các dự án hạ tầng đạt chuẩn đô thị loại IV: Tổng mức hỗ trợ là 397 tỷ đồng; tỉnh đã hỗ trợ năm 2023, 2024 là 190 tỷ đồng. Đề nghị tiếp tục hỗ trợ 207 tỷ đồng.

- Đối với các đồ án, đề án quy hoạch, sắp xếp đơn vị hành chính: Tổng mức đề nghị hỗ trợ là 90 tỷ đồng; tỉnh đã hỗ trợ 30 tỷ đồng. Đề nghị tiếp tục hỗ trợ: 60 tỷ đồng.

Nhất trí về chủ trương, UBND huyện Lục Ngạn lập đề xuất cụ thể danh mục, đánh giá sự cần thiết đối chiếu với các tiêu chí phân loại đô thị, sự phù hợp với các quy hoạch có liên quan và tiến độ có thể giải ngân thực hiện các dự án trong năm 2024 để làm cơ sở hỗ trợ vốn bổ sung có mục tiêu cho phù hợp. Trên cơ sở đề xuất danh mục của UBND huyện Lục Ngạn, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối vốn tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định mức vốn bổ sung có mục tiêu năm 2024 cho UBND huyện Lục Ngạn.

(11) Đối với kiến nghị: đề nghị tỉnh quan tâm cho tổ chức tuyển dụng, sát hạch để bổ sung 05 biên chế còn thiếu ở các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện.

Hiện nay, tỉnh đang thực hiện chủ trương tạm dừng tuyển dụng công chức, viên chức (trừ y tế, giáo dục) ở các đơn vị thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính. UBND huyện căn cứ vào tình hình nhiệm vụ, khối lượng công việc để bố trí sắp xếp, sử dụng số công chức hiện có. Sở Nội vụ xem xét tuyển dụng bổ sung biên chế cho huyện sau khi Đề án sắp xếp đơn vị hành chính được Trung ương phê duyệt và thực hiện.

(12) Đối với kiến nghị: đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường sớm có văn bản trả lời rõ cho các hộ dân thôn Khuôn Trang, xã Hộ Đáp về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH 2TV Lâm nghiệp Lục Ngạn đối với diện tích khoảng 20ha đất trồng rừng sản xuất tại thôn Khuôn Trang, xã Hộ Đáp, để cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng của huyện, xã có thêm căn cứ thực hiện tuyên truyền, giải thích cho các hộ dân, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, ổn định tình hình ANTT khu vực nông thôn, miền núi, đồng thời ngăn ngừa phát sinh các trường hợp tương tự trên địa bàn.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương kiểm tra, làm rõ; xem xét, trả lời nội dung đề nghị của các công dân trú tại thôn Khuôn Trang, xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tại văn bản số 3106/UBND-TCD ngày 13/6/2024; **thời gian hoàn thành trước 25/6/2024.**

Trên đây là thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Lục Ngạn; các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và PTNN, Khoa học và Công nghệ; Lao động – TB&XH, Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc;
- Huyện ủy, UBND huyện Lục Ngạn;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, HCTC, BTCD, chuyên viên nghiên cứu;
- Lưu: VT, TH_{Trung}.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thị Ngọc